



ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก
เรื่อง การปิดประกาศรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖
เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖

ตามที่ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก ได้ดำเนินการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ และได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ นั้น

อาศัยอำนาจตามนัย ข้อ ๓๓ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นบัดนี้ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก ได้รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางสักแล้ว เมื่อประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ จึงปิดประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก เพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายสุวิทย์ ทองชนะ)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖
วันจันทร์ที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก

ผู้เข้าประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
๑	นายสุวิทย์ ทองชนะ	ประธานสภา อบต.บางสัก	
๒	นายพิเชษฐ อัดกลับ	รองประธานสภา	
๓	นายจรูญ บุญศิริ	สมาชิกสภา อบต.บางสัก หมู่ที่ ๓	
๔	นางสาวมาลี หล้าหลง	สมาชิกสภา อบต.บางสัก หมู่ที่ ๔	
๕	นายนรินทร์ เอ็งฉ้วน	สมาชิกสภา อบต.บางสัก หมู่ที่ ๕	
๖.	นายประมวล ทองนวล	สมาชิกสภา อบต.บางสัก หมู่ที่ ๖	
๗.	นางสาววิไล เกื้อมณี	เลขานุการสภาฯ	

ผู้ลาการประชุม

ไม่มี

ผู้ขาดประชุม

ไม่มี

ผู้เข้าร่วมการประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
๑.	นายโชติ มलयงค์	นายก อบต.บางสัก	
๒.	นายประทีป สิ้นธุ์ประจิม	รองนายก อบต.บางสัก	
๓.	นายสวาสดี สะหมาด	รองนายก อบต.บางสัก	
๔.	นางอารี ทองนวล	เลขานุการนายก อบต.บางสัก	
๕.	นางสาวนรินทร์พร สิงเกิด	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

เมื่อถึงเวลาประชุม เลขานุการสภาฯ ได้ตรวจสอบจำนวนสมาชิกที่เข้าประชุมมีจำนวน ๖ ท่าน สมาชิกครบองค์ประชุม จึงขอเชิญประธานสภาฯ กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการตามระเบียบวาระต่อไป

ประธานสภาฯ ได้กล่าวสวัสดิ์กับสมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุม และได้อ่านประกาศอำเภอกันตัง เรื่อง ขยายเวลาประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ - ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ ต่อที่ประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

นายสุวิทย์ ทองชนะ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ครับ

ประธานสภาฯ

นางสาววิไล เกื้อมณี เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร สำหรับรายงานการประชุมสภาฯ ที่นำมาให้สภาฯ รับรองในวันนี้เป็นรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ มีผู้เข้าร่วมประชุม ๕ ท่าน เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น. และเลขานุการได้สรุปรายงานการประชุมต่อที่ประชุมตามรายงานการประชุมที่แจกให้กับสมาชิกไปล่วงหน้าแล้ว รายงานการประชุมมีอยู่ด้วยกัน ๒๙ หน้า สำหรับรายละเอียดเรื่องที่น่าสนใจดังนี้คะ

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- เรื่องการลาของสมาชิก ท่านนรินทร์ เอ็งฉ้วน ส.อบต.ม.๕
ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

- เป็นการรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖
ที่ประชุมรับรอง

ระเบียบวาระที่ ๓ กระทุ้งถาม (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ ๕ ญัตติที่เสนอใหม่

๕.๑ ญัตติพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ วาระที่ ๑ ชั้นรับหลักการ
ที่ประชุมให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ วาระที่ ๑ ชั้นรับหลักการ
๕.๒ ขอความเห็นชอบ ร่างระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.

ที่ประชุมให้ความเห็นชอบร่างระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
บางสัก ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอ
ข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ

เป็นเรื่องที่สมาชิกนำเข้าสู่สภาตามที่สมาชิกได้รับทราบมาเพื่อเสนอในที่ประชุม
บางเรื่องก็ได้ดำเนินการแก้ไขไปแล้ว บางเรื่องกำลังดำเนินการ สำหรับรายงาน
การประชุมท่านใดต้องการแก้ไข ขอเชิญ นะคะ

นายสุวิทย์ ทองชนะ
ประธานสภาฯ

ขอบคุณท่านเลขานุการสภาครับ สมาชิกท่านใดจะแก้ไขเพิ่มเติมขอเชิญนะครับ
ขอเชิญ ไม่มีนะครับ

มติที่ประชุม

มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖

ระเบียบวาระที่ ๓

กระทู้ถาม
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
๔.๑ พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ วาระที่ ๒ ชั้นแปรญัตติ
ขอเชิญกรรมการแปรญัตติ ครับ

นายจรรุญ บุญศิริ

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ คณะบริหารฯ ท่านสมาชิก และผู้เข้าร่วม
ประธานกรรมการแปรญัตติ ประชุม คณะนายจรรุญ บุญศิริ ประธานกรรมการแปรญัตติ งบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ ประชุมเมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ มีมติรับหลักการ
แห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เมื่อเวลา ๑๔.๓๐ น.
และได้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ ไว้ระหว่างวันที่
๑๖,๑๗,๑๘,๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๔ วัน หรือ ๓๒ ชั่วโมง เพื่อให้สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลบางสัก ได้มายื่นเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ ในการพิจารณา
ร่างข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ และเมื่อสิ้นสุด
ระยะเวลาการรับเสนอคำแปรญัตติ ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล /คณะบริหาร
ยื่นเสนอคำแปรแต่อย่างใด

ในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๐๐ น. คณะกรรมการแปรญัตติ ได้กำหนดประชุม
พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ผลการพิจารณาดังนี้
ประมาณการรายรับ ตั้งไว้จำนวน ๓๘,๖๔๒,๒๕๙ บาท ไม่มีการแปรญัตติและไม่มีการแก้ไข
ประมาณการรายจ่าย ตั้งประมาณการรวมทั้งสิ้น ๓๘,๖๔๒,๑๙๖ แยกตาม
รายการ ตามด้านและแผนงาน ดังนี้

ด้าน	รวม	การพิจารณา
ด้านบริหารทั่วไป		
แผนงานบริหารงานทั่วไป	๑๑,๕๕๕,๑๘๐	ไม่ปรับลด
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๓๒๕,๙๒๐	ไม่ปรับลด
ด้านบริการชุมชนและสังคม		
แผนงานการศึกษา	๕,๙๐๒,๕๖๓	ไม่ปรับลด
แผนงานสาธารณสุข	๑,๐๗๑,๘๘๐	ไม่ปรับลด
แผนงานสังคมสงเคราะห์	๗๕๕,๕๐๐	ไม่ปรับลด
แผนงานเคหะและชุมชน	๗๒๗,๒๔๐	ไม่ปรับลด
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๑๑๘,๕๐๐	ไม่ปรับลด
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	๖๖๓,๓๒๐	ไม่ปรับลด
ด้านการเศรษฐกิจ		
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๕,๙๐๑,๐๐๐	ไม่ปรับลด
แผนงานการเกษตร	๙๓,๐๐๐	ไม่ปรับลด
แผนงานการพาณิชย์	๒,๑๖๓,๐๐๐	ไม่ปรับลด
ด้านการดำเนินงานอื่น		
แผนงานงบกลาง	๙,๓๖๕,๐๙๓	ไม่ปรับลด
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	๓๘,๖๔๒,๑๙๖	

รายจ่ายทั้งหมด ๑๒ แผนงาน ไม่มีการแปรญัตติ และไม่มีการแก้ไข
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๗ ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

๑. ไม่มีข้อความใดต้องแก้ไข
๒. เห็นชอบ ให้คงร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ตามเดิม
๓. เห็นชอบ ให้ส่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ให้
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก เพื่อเสนอเข้าสู่การพิจารณาในวาระที่ ๒ และ
วาระที่ ๓ ต่อไป

นายสุวิทย์ ทองชนะ
ประธานสภาฯ

ที่ประชุม

ขอขอบคุณท่านจรูญ ประธานกรรมการแปรญัตติครับ ไม่มีการแปรญัตตินะครับ

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕

๕.๑ พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ วาระที่ ๓ ชั้นลงมติ

ครับ เมื่อไม่มีการแปรญัตติ ก็เป็นวาระที่ ๓ ชั้นลงมติ นะครับ ในการลงมติในวาระที่ ๓ ไม่มีการอภิปรายใด ๆ กระทบก็จะขอมติต่อที่ประชุม สมาชิกท่านใดให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗โปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม

ให้ความเห็นชอบ จำนวน ๕ ท่าน
งดออกเสียง จำนวน ๑ ท่าน (ประธานสภา)

ระเบียบวาระที่ ๖

**นายสุวิทย์ ทองชนะ
ประธานสภาฯ**

เรื่องที่เสนอใหม่

ครับสำหรับระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องที่เสนอใหม่ท่านมีเรื่องที่จะเสนอขอเชิญนะครับ
ขอเชิญท่านจรูญ ครับ

**นายจรูญ บุญศิริ
ส.อบต.ม.๓**

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิก คณะบริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
กระผมนายจรูญ บุญศิริ ส.อบต.ม.๓ ขอเสนอเรื่องถนน ๒ สาย นะครับ

สายที่ ๑ ขอยที่เป็นถนนคอนกรีตที่ยังไม่สิ้นสุดเส้นทางมีระยะทางอยู่อีกประมาณ ๕๐ เมตร
สายบ้านนายวิโรจน์ บุญศิริ

สายที่ ๒ ถนนสายบ้านผู้ใหญ่ปลื้มไปถึงที่จอดเรือชาวบ้าน คลองคู้คู้ มีชาวบ้านอยู่ ๒
ครัวเรือน ขอให้มีการปรับปรุงถนนให้ดีกว่าเดิม

น้ำประปาที่ขยายเขตใหม่ สำหรับเรื่องนี้ได้ทำหนังสือถึงนายกมาแล้ว ขยายประปาสายคู้คู้
บ้านนายศักดิ์ หนูแก้ว เนื่องจากประปาจุดนี้เป็นสายท่อขนาดเล็กไม่มีสายเมน

ประปาอีกสายก็จะเป็นทางเข้าห้วยช่องซ้อนซอยสุคตถนนคอนกรีต ขอฝากให้พิจารณาด้วยครับ

**นายสุวิทย์ ทองชนะ
ประธานสภาฯ**

ขอบคุณท่านจรูญนะครับ ที่เสนอความเดือดร้อนของชาวบ้าน ท่านอื่นจะเสนออะไรเพิ่ม
ขอเชิญนะครับ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ

**นางสาววิไล เกื้อมณี
เลขานุการสภาฯ**

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิก คณะบริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

ดิฉันนางสาววิไล เกื้อมณี เลขานุการสภาฯ มีเรื่องด่วนที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุมต่อ
พรุ่งนี้เนื่องจากเหลือระยะเวลาอีกเพียง ๑ เดือนจะสิ้นสุดปีงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ วันนี้ได้ตรวจสอบงบประมาณรายได้ รายจ่าย ยังมีงบประมาณตั้งจ่าย
เพิ่มเติม หมวดค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ค่าครุภัณฑ์ งบบางส่วนเหลืออยู่ จำเป็นต้องโอน
งบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

การประมาณการกองช่างกำลังดำเนินการวันนี้ไม่สามารถเข้าสภาได้ทัน ก็มีโครงการก่อสร้าง
ห้องน้ำ ทำเวที บริเวณโดมเอนกประสงค์ เพื่อจะได้เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้
สถานที่ และทำให้เกิดรายได้กับ อบต. อีกรายการก็จะเป็นเสาสัญญาณเสียงตามสาย ขอนำ
เรียนที่ประชุมนะคะ เพื่อจะให้สภาพิจารณาอนุมัติ และจะนัดประชุมในวันที่ ๓๐ สิงหาคม
๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก อีกหนึ่งเรื่องนะ
คะชาวบ้านฝากมา เรื่องฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อแบบปิด ในพื้นที่หมู่ที่ ๕ หนึ่งล้านกว่าตัว
ผู้ประกอบการเขาดำเนินการอย่างไรบ้าง ได้ให้ ผอ.กองช่างเข้าไปดู ปรากฏว่าเขายังไม่ได้

ดำเนินการ แคชชั่นป้ายไว้ ประสานไปยังผู้ประกอบการเขาแจ้งว่ารายละเอียดต่างๆ ได้ประสานไปยังผู้นำในพื้นที่หมู่ที่ ๕ แต่ยังไม่เข้าประชาคม ประชาพิจารณ์ จะได้เป็นไปตามมาขั้นตอนต่อไป แจ้งเพื่อทราบคะ ขออนุญาตแจ้งต่อที่ประชุมคณะนี้คะ

นายสุวิทย์ ทองชนะ ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านเลขานุการสภาฯ นะครับ พุธนี้ประชุมนะครับ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ

นายสุวิทย์ ทองชนะ ประธานสภาฯ ครับสำหรับระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ สมาชิกท่านใดจะนำเข้าที่ประชุมขอเชิญครับ ขอเชิญท่านนรินทร์ ครับ

นายนรินทร์ เอ็งฉ้วน ส.อบต.ม.๕ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ คณะบริหาร ท่านสมาชิก และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระทบนายนรินทร์ เอ็งฉ้วน ส.อบต.ม.๕ สำหรับโครงการเลี้ยงไก่ของสหกรณ์การเกษตรตามที่ กระผมได้เข้าประชุมเบื้องต้นเมื่อวันก่อน ขอให้แจ้งประชาชนฝากสมาชิก คณะบริหาร ช่วยตรวจสอบ การทำงานตรงนี้ ให้ดูว่างสร้างงานให้ชุมชนหรือสร้างมลพิษ ขอฝากตรงนี้นะ ครับ กระผมมองว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับ ของสหกรณ์จริง ๆ แล้ว กระผมมองแล้วน่าจะ ได้ยากเนื่องจากตอนนี้เรามีงบประมาณแค่ ๕ ล้านบาท แต่โครงการนี้ต้องใช้เงินทั้งหมด ๑๒๕ ล้านบาท ยังไงฝากสมาชิกให้ไปดูรายละเอียดหรือศึกษาดูงานเรื่องนี้ได้ที่รัฐภูมิ นะครับกระผมไปดูงานการบริหารจัดการของเขามาแล้วครับ

นายสุวิทย์ ทองชนะ ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านนรินทร์ ครับ ตรงนั้นเป็นชุมชน ผลกระทบน่าจะมีแน่นอนนะครับ ช่วยกันตรวจสอบดูและนะครับ ขอเชิญท่านจรูญครับ

นายจรูญ บุญศิริ ส.อบต.ม.๓ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิก คณะบริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายจรูญ บุญศิริ ส.อบต.ม.๓ กระผมขอเสนอแนะแนวทางที่เป็นทางออก การที่มี ฟาร์มไก่ก็ดีนะครับ เพราะจะได้เป็นการเพิ่มงานให้คนในชุมชน แต่ผู้ประกอบการต้องมี แผนงานรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ให้สิ่งแวดล้อมจังหวัดเข้ามาดูแล แต่การที่จะทำได้ หรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับผู้ประกอบการเองนะครับ

นายสุวิทย์ ทองชนะ ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านจรูญนะครับ กระผมก็เห็นด้วย ต้องให้มีการทำประชาคมเพราะมันกระทบต่อ ชาวบ้าน ขอเชิญคุณประมวล ครับ

นายประมวล ทองนวล ส.อบต.ม.๖ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิก คณะบริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายประมวล ทองนวล ส.อบต.ม.๖ กระผมขอเสนอโครงการติดตั้งไฟระวังที่สามแยก เขาพลู - ควนตุ้งกู ตรงนั้นเป็นจุดอันตรายโดยเฉพาะเป็นจุดรับส่งเด็กนักเรียนขึ้นลงรถ อยากให้มีไฟระวังเตือนตรงนี้นะครับ

นายสุวิทย์ ทองชนะ ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านประมวลนะครับ ขอเชิญบริหารครับ

นายประทีป สิ้นธุ์ประจิม รองนายก อบต. เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนาย ประทีป สิ้นธุ์ประจิม รองนายก อบต.บางสัก ตามที่ท่านสมาชิกได้เสนอกันมานะครับ

หมู่ที่ ๓ ท่านจรูญ บุญศิริ

- เรื่องถนนสายบ้านนายวิโรจน์ บุญศิริ ตอนนี้องค์กรมีอยู่ในแผนแล้วนะครับรอลงในข้อบัญญัติ
- เรื่องถนนสายบ้านนายปลื้ม ไปที่จุดเรือชาวบ้านคลองคู้คั้ง ตอนนี้อยู่ในแผนพัฒนาแล้วนะครับ
- เรื่องระบบประปา ปรับปรุงท่อเมนไปคู้คั้ง ยังไม่มีในแผนจะได้ดำเนินการให้ครับ
- เรื่องระบบประปา สายห้วยช่องซ้อนมีครัวเรือนอีก ๑ ครัวเรือน ให้ขยายไปอีก ๒๐๐ เมตร เพื่อให้มีน้ำใช้ จะรับเรื่องไว้นะครับ

หมู่ที่ ๕ ท่านนรินทร์ เอ็งฉ้วน

- เรื่องฟาร์มไก่ นะครับ ทางผู้ประกอบการเองก็ได้มาประสานเบื้องต้นกับ อบต.แล้ว กระทบเองอยากจะเรียนให้ทราบนะครับ สืบเนื่องมาจากหมู่ที่ ๒ ที่เคยทำฟาร์มไก่มาแล้ว ของคุณพิทักษ์ ตอนนั้นมีผลกระทบต่อชาวบ้านในพื้นที่ ทั้งเรื่องกลิ่น เรื่องแมลงวัน ทางเจ้าหน้าที่ลงไปตรวจสอบเขาเองก็ได้หยุดกิจการไปแล้ว อยากให้สมาชิกบริหาร พิจารณาดู จะต้องทำประชาคม ประชาพิจารณ์ ผูกสมาชิกเจ้าของพื้นที่หมู่ที่ ๕ ด้วยนะครับ ซึ่งน่าจะกระทบโดยตรง หมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๔ น่าจะมีผลกระทบบางส่วน ขอให้ตรวจสอบแผนงานโครงการ ตามที่ท่านจรูญบอกก็ดีนะ ครับให้สำนักงานสิ่งแวดล้อมมาดูแล

หมู่ที่ ๖ ท่านประมวล ทองนวล

- เรื่องไฟระวังกี่สามแยกเขาพลู - ควนตุ้งกู ครับรับเรื่องไว้นะครับ

สำหรับโครงการที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมทั้ง ๔ โครงการ

๑. โครงการปรับปรุงเส้นทางลำลองสายคู้คั้ง - ห้วยช่องซ้อน (สายบ้านลุงศักดิ์) หมู่ที่ ๓ ผิวจรรจรกว้าง ๕ เมตร ขอบเขตทางข้างละ ๑ เมตร รวมความกว้าง ๗ เมตร ระยะทาง ๔๒๐ เมตร รวมพื้นที่ใช้สอย ๑,๙๔๐ ตารางเมตร กระทบเองก็ได้้นำเรียนในที่ประชุมคณะกรรมการไปแล้ว ซึ่งประชุมกันวันก่อนที่ปากเมงรีสอร์ท ทางอุทยานหาดเจ้าไหมก็ต้องเสนอต่ออธิบดีกรมอุทยานต่อไป
๒. โครงการปรับปรุงเส้นทางลำลองสายช่องข้างตาย หมู่ที่ ๒ เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๖ ผิวจรรจรกว้าง ๑๒ เมตร ระยะทาง ๘๐๐ เมตร รวมพื้นที่ใช้สอย ๙,๖๐๐ ตารางเมตร
๓. โครงการก่อสร้างถนนพาราเอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายบ้านป่าแก่ - อ่างเก็บน้ำ หมู่ที่ ๒ ผิวจรรจรกว้าง ๕ เมตร ขอบเขตทางข้างละ ๑ เมตร รวมความกว้าง ๗ เมตร ระยะทาง ๑,๗๐๐ เมตร รวมพื้นที่ใช้สอย ๑๑,๙๐๐ ตารางเมตร
๔. โครงการก่อสร้างถนนพาราเอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายบ้านเขาพลู - ฟุ่งต้นตอ หมู่ที่ ๖ ผิวจรรจรกว้าง ๕ เมตร ขอบเขตทางข้างละ ๑ เมตร รวมความกว้าง ๗ เมตร ระยะทาง ๘๙๖ เมตร รวมพื้นที่ใช้สอย ๖,๒๗๒ ตารางเมตร

เราได้เสนอแผนทั้งหมดให้อุทยานทราบแล้วเพื่อจะได้เสนอต่ออธิบดีกรมอุทยานต่อไป สำหรับเรื่องอื่น ๆ เรื่องถนนที่สมาชิกรับเข้าสภาในครั้งก่อน หมู่ที่ ๒ หมู่ที่ ๖ หมู่ที่ ๓ ช่วงนี้ฝนตกมากทำให้การซ่อมแซมต้องหยุดชะงัก ระยะเวลาที่เราขอ อบจ.ไว้ สิ้นสุดแล้ว ต้องทำหนังสือขยายต่อ อบจ.อีกครั้ง ขอขอบคุณครับ

นายสุวิทย์ ทองชนะ
ประธานสภา

ขอบคุณท่านรองประทีปครับชี้แจง เรื่องฟาร์มไก่ และโครงการที่จะก่อสร้างในเขตอุทยาน มีท่านใดจะเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ ขอเชิญท่านอารี ครับ

นางอารี ทองนวล
เลขานุการนายกฯ

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิก คณะบริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
ดิฉันนางอารี ทองนวล เลขานุการนายกฯ มีเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม เรื่องการมีส่วนร่วม
ร่วมของสมาชิกสภา ไม่ว่าจะเป็นการร่วมกิจกรรมกับ อบต. หรือในแต่ละหมู่บ้านไม่เฉพาะ
ว่าจะป็นในหมู่ใดขอให้สนับสนุนร่วมกัน ฝากท่านประธานสภาด้วยคะ

นายสุวิทย์ ทองชนะ
ประธานสภาฯ

ครับ ขอขอบคุณท่านเลขานุการนายกณะครับ กระผมเห็นด้วยนะครับ อยากให้ทุกหมู่มีส่วน
ร่วมนะครับ ขอขอบคุณท่านสมาชิกด้วยนะครับที่นำความเดือดร้อนมาสู่สภาเพื่อช่วยกันแก้ไข
ปัญหา สมาชิกท่านใดมีเรื่องใดที่จะนำเสนอเข้าสู่สภาขอเชิญนะครับ ถ้าไม่มีกระผมก็
ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน หากไม่มีอะไรเพิ่มเติมกระผมขอขอปิดการประชุม
นะครับ

ปิดประชุมเวลา

๑๐.๕๐ น.

ลงชื่อ



ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

(นางสาววิไล เกี่ยมณี)

เลขานุการสภา อบต.บางลึก

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจรายงานการประชุมครั้งนี้แล้ว (พิมพ์) ถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นายจรูญ บุญศิริ)

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายนรินทร์ เอ็งฉ้วน)

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางสาวมาลี หล้าหลง)

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางลึก ได้รับรองรายงานการประชุมครั้งนี้แล้วเมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒

ลงชื่อ



ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายสุวิทย์ ทองชนะ)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล